



๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ เข้ารับรางวัล ประจำปี ๒๕๖๗

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๓๑๐.๒/ว ๑๑๑๐๗  
ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยจังหวัดมุกดาหารได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า ได้จัดให้มีการมอบรางวัลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ที่มีผลการปฏิบัติหน้าที่ดีเด่นในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมาเป็นประจำทุกปี โดยดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพิจารณารางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ. ๒๕๔๖ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การแบ่งชั้นรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ. ๒๕๔๖ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑

เพื่อให้การดำเนินการพิจารณาคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ เข้ารับรางวัล ประจำปี ๒๕๖๗ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและทันตามกำหนดเวลา จึงให้อำเภอยึดแนวทางและหลักเกณฑ์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว และดำเนินการดังต่อไปนี้

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการระดับอำเภอ ประกอบด้วยนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ จำนวน ๓ คน ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์การทำงานเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป มีความเที่ยงธรรมซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ จำนวน ๓ คน โดยมีปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่ายบริหารงานปกครอง เป็นกรรมการและเลขานุการ พิจารณาคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แล้วเสนอรายชื่อผู้สมควรจะได้รับรางวัลฯ (แบบ ๕) รายงานให้จังหวัดทราบ และให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อจัดทำแบบประวัติ และสรุปผลงานฯ (แบบ ๑) ตามแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ (แบบ ๒) จัดทำเป็นรูปเล่มจำนวน ๑๐ เล่ม โดยให้มีเนื้อหากระชับ หากมีเอกสารหรือรูปภาพประกอบขอให้พิจารณาเฉพาะที่มีความสำคัญและเกี่ยวข้องกับผลงานเท่านั้น โดยให้รวบรวมจัดส่งให้จังหวัด ภายในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

๒. คณะกรรมการระดับจังหวัด จะพิจารณากำหนดแผนลงพื้นที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ที่เสนอชื่อให้รับรางวัลต่อไป และจะแจ้งให้อำเภอทราบในภายหลัง

อนึ่ง เนื่องจากรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม เป็นรางวัลที่กระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ผู้ที่ได้รับรางวัลจะเป็นที่ยอมรับของสังคมและเป็นแบบอย่างแก่สาธารณชนทั่วไป ดังนั้น การพิจารณากลับกรองจากคณะกรรมการระดับอำเภอ นายอำเภอต้องพิจารณาตรวจสอบผลงานของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ด้วยตนเอง นอกจากนี้ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับรางวัลฯ ไม่ควรเป็นผู้มีประวัติหรือพฤติกรรมเสื่อมเสียที่เกิดขึ้นขณะดำรงตำแหน่ง จึงขอให้อำเภอดำเนินการตรวจสอบประวัติการถูกดำเนินคดีจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตั้งแต่ในชั้นของการเสนอรายชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลฯ

/จากคณะกรรมการ...

จากคณะกรรมการระดับอำเภอ เพื่อประกอบการพิจารณาและวินิจฉัยว่าผู้ใดจะได้รับรางวัลฯ ของคณะกรรมการระดับจังหวัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากพบว่าขณะดำรงตำแหน่ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกของจังหวัด มีประวัติ หรือมีพฤติกรรม เสื่อมเสีย กระทบวงมหาดไทยอาจพิจารณางดรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมได้ ทั้งนี้ หากอำเภอไม่แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกฯ ให้จังหวัดทราบ ภายในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ จะถือว่าอำเภอไม่ประสงค์จะส่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ เข้ารับรางวัล ประจำปี ๒๕๖๗ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



สิ่งที่ส่งมาด้วย

*P. P.*  
(นายวรรณ บุญนราช)  
ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร

ที่ทำการปกครองจังหวัด

กลุ่มงานปกครอง

โทร./ โทรสาร ๐ ๔๒๖๑ ๑๘๑๗